

DOCOMO เตรียมให้บริการคู่มือนำเที่ยวฟรีในแอปแปลภาษาญี่ปุ่นสำหรับนักท่องเที่ยว



โตเกียว-(บิสิเนส ไรร์)-24 ก.ย. 2558

NTT DOCOMO, INC. ประกาศในวันนี้ว่า บริษัทจะให้บริการคู่มือนำเที่ยวฟรีบนแอป Jspeak(TM) ซึ่งเป็นโปรแกรมแปลภาษาบนมือถือแบบ face-to-face ในสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต โดยจะเปิดให้บริการบนระบบ Android วันที่ 15 ตุลาคมนี้ ส่วนระบบ iOS คาดว่าจะเปิดให้บริการได้ในเดือนมกราคมปีหน้า

เพื่อให้แอปดังกล่าวเป็นเครื่องมือที่ครอบคลุมยิ่งขึ้นสำหรับนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศ DOCOMO จึงไม่เพียงนำเสนอบริการแปลภาษาด้วยเสียงที่ใช้ทำงานง่ายเท่านั้น แต่ยังจะให้ข้อมูลนำเที่ยวที่เป็นประโยชน์อีกด้วย ทั้งนี้ ผู้ใช้แอปสามารถค้นหารายการคำพูดเพื่อใช้ตามสถานที่ท่องเที่ยว ร้านค้า และร้านอาหาร เช่นเดียวกับคู่มือและส่วนลดพิเศษ โดยจะให้บริการในภาษาอังกฤษ จีนตัวเต็ม เกาหลี ไทย และญี่ปุ่น ด้วยข้อมูลที่ทันสมัยเพื่อให้นักท่องเที่ยวเพลิดเพลินขณะอยู่ในญี่ปุ่น นอกจากนี้ ทางบริษัทยังเตรียมนำเสนอเครื่องมือสื่อสารที่ได้รับการพัฒนาขึ้นเป็นพิเศษสำหรับร้านค้าและสถานที่ที่เจาะกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ

Jspeak เป็นโปรแกรมที่ทาง DOCOMO ได้ต่อยอดมาจาก Hanashite Hon'yaku(TM) ซึ่งเป็นบริการแปลภาษาอัตโนมัติบนมือถือ Jspeak เปิดโอกาสให้ชาวญี่ปุ่นและชาวต่างชาติสามารถสื่อสารแบบเผชิญหน้า เพียงแค่พูดสิ่งที่ต้องการสื่อสารบนสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต ขณะที่ตัวโปรแกรมจะแปลภาษาให้เห็นผ่านตัวหนังสือบนหน้าจอและเสียง โปรแกรมดังกล่าวรองรับภาษาถึง 10 ภาษาด้วยกัน ซึ่งได้แก่ ภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน อินโดนีเซีย อิตาลี เกาหลี โปรตุเกส สเปน ไทย และจีนตัวเต็ม โดยสามารถแปลภาษาเหล่านี้เป็นภาษาญี่ปุ่น และแปลภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาเหล่านี้ได้ในทางกลับกัน

Jspeak พร้อมให้บริการผู้ใช้งานจากออสเตรเลีย ออสเตรีย เบลเยียม บราซิล เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมนี ฮังการี อินโดนีเซีย ไอร์แลนด์ อิตาลี ญี่ปุ่น เกาหลี ลักเซมเบิร์ก มาเลเซีย มอลตา เม็กซิโก เนเธอร์แลนด์ นิวซีแลนด์ นอร์เวย์ ฟิลิปปินส์ โปรตุเกส ใต้หวัน สิงคโปร์ สเปน สวีเดน สวิตเซอร์แลนด์ ไทย สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา

สามารถดาวน์โหลดแอปได้จาก Google Play สำหรับสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Android 4.0 หรือใหม่กว่า และระบบปฏิบัติการ iOS 8.0 หรือใหม่กว่า โดยสามารถใช้บริการแปลภาษาได้ฟรีสูงสุดห้าครั้งต่อวัน

หากมากกว่านั้น ผู้ใช้งานจำเป็นต้องเลือกแพคเกจเสริม ซึ่งมีให้เลือกสองแบบ ได้แก่ 0.99 ดอลลาร์สหรัฐ/สัปดาห์ หรือ 2.99 ดอลลาร์สหรัฐ/เดือน*

*ค่าบริการอาจแตกต่างกันไปตามประเทศหรือภูมิภาคของผู้ใช้ โดยค่าบริการข้างต้นเป็นค่าบริการสำหรับผู้ใช้งานจากสหรัฐอเมริกา

แอปพลิเคชันนี้ไม่รองรับอุปกรณ์ Android ของผู้ให้บริการเครือข่ายมือถือบางราย

JSpeak และ Hanashite Hon'yaku เป็นเครื่องหมายการค้าของ NTT DOCOMO, INC.

เครื่องหมายการค้าอื่นๆทั้งหมดเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทที่เป็นเจ้าของ

รับชมข่าวต้นฉบับบนเว็บไซต์ businesswire.com ได้ที่:

<http://www.businesswire.com/news/home/20150924005421/en/>

ติดต่อ:

Takuya Ori หรือ Saori Yoshimatsu

โทร: +81-3-5156-1366

ฝ่ายประชาสัมพันธ์